



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง
พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการฯ จึงประกาศผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจากคณะครุศาสตร์

หมายเลข ๑	อาจารย์กิตตินันท์ หอมพุ่ม	ได้ ๒๖ คะแนน
หมายเลข ๒	อาจารย์เสาวภา ปัญจจริยะกุล	ได้ ๑๗ คะแนน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกทั้งหมด	๖๐ คน	
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์	๔๓ คน	คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๗
บัตรเสีย	- บัตร	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรผู้มาใช้สิทธิ์แต่ไม่ลงคะแนน	- บัตร	คิดเป็นร้อยละ -

ประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเลข ๑ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤช เรือนคำ

โดยที่การเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำที่เลือกจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด จึงทำให้ผู้สมัครดังกล่าวเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการโดยไม่ต้องลงคะแนนเลือก ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๐

ดังนั้น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างมีดังนี้

๑. อาจารย์กิตตินันท์ หอมฟุ้ง

คณะครุศาสตร์

๒. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤช เรือนคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และอยู่ในตำแหน่งได้จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่าง